

พนักงานสายการบินเอทีฮัดรวมตัวกันเพื่อฉลองครบรอบ 10 ปี ที่ياس มารีน่าเซอร์กิต



สายการบินเอทีฮัด สายการบินแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับเอมิเรตส์ ได้ทำการเฉลิมฉลองอันยิ่งใหญ่ ในโอกาสครบรอบ 10 ปี กับ พนักงานและครอบครัวของพวกเขาที่ياس มารีน่าเซอร์กิต อาบูดาบี

พนักงานและครอบครัว กว่า 20,000 คน เข้าร่วมการเฉลิมฉลองตลอดทั้งวัน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมอันหลากหลาย อาทิเช่น ความบันเทิง และการแข่งขันต่างๆ ซึ่งมีคนที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติเข้าร่วม

โดยไฮไลท์ของงานคือการแข่งขัน เอทีฮัด อี แฟคเตอร์ ทาแลนด์ ซึ่งโฮสต์โดย แดนนี่ มิน็อก นักแสดงสาวชาวออสเตรเลีย และกรรมการรายการโทรทัศน์ เอ็กซ์แฟคเตอร์

มร. เรย์ แกมเมล หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลและประสิทธิภาพการทำงาน กล่าวว่า ในสัปดาห์นี้สายการบินเอทีฮัดทำการฉลองครบรอบ 10 ปี สำหรับความสำเร็จในการดำเนินการของสายการบิน และวันนี้พนักงานที่ความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้มาร่วมกันเฉลิมฉลอง ในความสำเร็จของเอทีฮัด เป็นหนึ่งเดียว

ในการทำธุรกิจใด ๆ พนักงานเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินการ เช่นเดียวกับกับสายการบินเอทีฮัด ซึ่งขณะนี้พนักงานเกือบ 16,500 คนจากเกือบ 140 ประเทศ ซึ่งพนักงานของเราได้ร่วมกันทำงานเพื่อสร้างความสำเร็จแก่สายการบินเอทีฮัด และมหานครอาบูดาบีตลอดมา

ณ วันเฉลิมฉลองมีกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตหลากหลายชนิดเพื่อให้พนักงานได้เพลิดเพลิน เช่น ประสบการณ์ เอฟ 1 พิคเจอร์ ทดลองนั่งรถแข่งในสนามแข่งياس มารีน่าเซอร์กิต และ เอฟ 1 เกมส์โซน

สำหรับเด็กๆ เรามีโชว์ หุ่นยนต์ไททัน เครื่องเล่นปราสาทลม การเล่นปาที่ ระบายหน้าแฟนซี และ เครื่องเล่นต่างๆ สำหรับเด็ก

สายการบินเอทีฮัดมีชื่อเสียงระดับโลกด้านการบริการอาหารในเที่ยวบินโดยได้จัดให้มีการการสาธิตการปรุงอาหาร บาร์บีคิว และแข่งขันทำบาร์บีคิว ตลอดทั้งวันของงานเฉลิมฉลอง



เชฟดัง ทาเร็ค และทีมงานเชฟอีก 10 คน นำกิจกรรมการทำอาหาร โดยมี มีท แอนด์ ไลฟ์สต็อค ออสเตรเลีย สนับสนุน เนื้อสัตว์ สำหรับ 10 สถานีบาร์บีคิว

เชฟทาเร็ค และลูกทีม ยังทำงานร่วมเชฟในเที่ยวบินของสายการบินเอทีฮัดโดยใช้สูตรอาหารต่างๆของสายการบิน เพื่อให้บริการในวันงาน

ทั้งนี้รางวัลพิเศษจากการแข่งขันทำอาหาร คือเวเบอร์บาร์บีคิวและหนังสือการปรุงอาหาร สำหรับผู้ที่ต้องการที่จะผ่อนคลายในงานก็มีพื้นที่สปาและบริการทำเล็บ รวมถึงพื้นที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ